



วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Graduate School of Commerce Burapha University



รายงานประจำปี 2551

Annual Report

2008

ด
378.593
มบ747วศ 5
2551

BURAPHA UNIVERSITY LIBRARY



3 2498 00358122 8

คำนำ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้พัฒนามาจากโครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 โดยเริ่มเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 1 เป็นต้นมา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะวิชาที่สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา การบริหารงานโดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยฯ ไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินเลย วิทยาลัยฯ ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาต่างๆ ตลอดระยะเวลา นอกจากนั้นยังให้บริการทางวิชาการแก่สังคม จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ฯลฯ วิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ โดยการใช้ระบบการจัดการกลยุทธ์และการจัดการความเสี่ยง นอกจากหลักสูตรเดิมแล้วยังเพิ่มหลักสูตรอีกหลายสาขาวิชา เช่น สาขาวิชานับบัญชีบริหาร สาขาการตลาด สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาการประกอบการ สาขาการจัดการสาธารณะ สาขาการเงินธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น จนทำให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาในวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปีการศึกษา 2546 วิทยาลัยฯ ยังได้เปิดสอนหลักสูตร บริหารธุรกิจระดับปริญญาเอกขึ้นด้วย

หนังสืออ้างอิง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2551 เล่มนี้ ได้รวบรวมข้อมูล สรุปผลการดำเนินงาน จากฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วยฝ่ายวิชาการ ฝ่ายสำนักงาน ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายวางแผนและวิจัย และงานประกันคุณภาพการศึกษา รายงานประจำปี 2551 เล่มนี้ จะเป็นข้อมูลในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และเป็นแนวทางเพื่อพัฒนา ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยฯ และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

BK 0060491

1 3 พ.ย. 2552

26 1956

เริ่มบริการ

2 4 พ.ย. 2552



ทัศนจากอธิการบดี

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจ เปิดสอน ทั้งระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแต่เริ่มเปิดสอนถึงปัจจุบัน นับเป็นหน่วยงานที่ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นจากการเปิดสอนหลักสูตรอย่างกว้างขวางและหลากหลายสาขานอกจากการขยายหลักสูตรแล้ว ยังได้ขยายศูนย์การศึกษาออกไปนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งปัจจุบันมีการเปิดศูนย์การศึกษารวม 6 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์การศึกษามางแสน จังหวัดชลบุรี ศูนย์การศึกษาอาคารยูไนเต็ด กรุงเทพมหานคร ศูนย์การศึกษาโรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง ศูนย์การศึกษาโรงเรียนสระบุรี จังหวัดสระบุรี ศูนย์การศึกษาสรรพากรพื้นที่ ชั้น 4 จังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์การศึกษา จังหวัดนนทบุรี การเปิดสอนตามศูนย์การศึกษาต่างๆ ดังกล่าว เพื่อเป็นการขยายการศึกษาให้แก่ผู้ที่ทำงานประจำและที่พักอยู่ห่างไกลจากจังหวัดชลบุรีได้มีโอกาสศึกษาต่อและพัฒนาตนเองทางด้านบริหารธุรกิจ

การจัดการเรียนการสอน ได้มีการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนามาตรฐานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และยังสามารถสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนให้การสนับสนุนความก้าวหน้าทางธุรกิจของภาคเอกชน และภาครัฐหลายหน่วยงานมุ่งส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและคณาจารย์ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ให้สำเร็จการศึกษาออกไปอย่างมีคุณภาพสามารถออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติได้อย่างเต็มที่

รายงานประจำปี 2551 ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แสดงให้เห็นการพัฒนา การดำเนินงานของวิทยาลัยที่เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และประธานคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ผมขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯ ทุกท่าน และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรทุกฝ่ายจะให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ประธานคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์



ทัศน์จากคณบดี

รศ.ดร.สุดา สุวรรณภิรมย์

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะวิชาในหน่วยงานภายใน ที่อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้เริ่มผลิตบัณฑิตมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยบูรพา มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยงและประสานสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี ปัจจุบันวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีศูนย์การศึกษาอยู่ 6 แห่ง

1. ศูนย์ศึกษาบางแสน อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
2. ศูนย์ศึกษากรุงเทพมหานคร อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น P1/14A เลขที่ 323 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
3. ศูนย์ศึกษาระยอง ห้างสตาร์ พลาซ่า อ.เมือง จ.ระยอง
4. ศูนย์ศึกษาสระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อ.เมือง จ.สระบุรี
5. ศูนย์ศึกษาแม่ฮ่องสอน สรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
6. ศูนย์ศึกษานันทบุรี สำนักงาน สปร. ชั้น 2 อาคารสโมสร ก.พ. ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นันทบุรี

นอกจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหารระดับต้นและระดับสูงแล้ว วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ยังได้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ สาขาการตลาด สาขาบัญชีบริหาร สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ บริหารธุรกิจภาคปกติ นอกจากนั้นยังมีโครงการเปิดสอนปริญญาโท บริหารธุรกิจทางด้านสาขาวิชาการเงินธุรกิจ รวมทั้งเปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจคุณวุฒิบัณฑิตในศูนย์การศึกษา 3 แห่ง คือ

1. ศูนย์ศึกษาบางแสน อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
2. ศูนย์ศึกษากรุงเทพมหานคร อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น P1/14A เลขที่ 323 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
3. ศูนย์ศึกษาระยอง ห้างสตาร์ พลาซ่า อ.เมือง จ.ระยอง

เพื่อเปิดโอกาสการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถออกไปปรับใช้ประเทศชาติเพิ่มขึ้น วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ยังได้เปิดอบรมข้าราชการของกระทรวงการคลังให้กับผู้บริหารระดับต้น และระดับกลางขึ้นหลายรุ่น ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงการคลัง เพื่อพัฒนาข้าราชการให้มีสมรรถภาพ และประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการจัดการดำเนินงานในทุกๆ ด้าน ให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งในทางด้านบริหารงานภายในองค์กรและด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ขึ้นไปอย่างไม่หยุดยั้ง วิทยาลัยฯ มีองค์การควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน การประเมินผลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บัณฑิตของวิทยาลัยทุกคนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนมีการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจด้านต่างๆ ของหน่วยงานเอกชนและของรัฐอยู่ตลอดเวลา

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา สุวรรณภิรมย์)

คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา



วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในปีการศึกษา 2551

ประวัติความเป็นมา

เดิมหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้บรรจุแผนการพัฒนาศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 ของคณะศึกษาศาสตร์ การจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้เสนอสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2538 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2538 ขอปรับแผนฯ ปี 2538 จากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร และได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาบริหารหลักสูตรนี้ เรียกว่า โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร โดยในระยะเริ่มต้นให้มีการยืมเงินของมหาวิทยาลัยบูรพามาลงทุนก่อน จนกระทั่งโครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหารดำเนินการได้แล้ว ได้ใช้เงินยืมคืนให้กับมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ให้เห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2538

โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาโดยใช้ชื่อ "วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์" พร้อมกันนี้เพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา สุวรรณภิรมย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจและพาณิชยศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และได้บริหารงานภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้

26 มีนาคม 2539

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าใบสมัครสอบ และค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของโครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร

30 พฤษภาคม 2539

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหาร
โครงการปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับ
ผู้บริหาร

14 ธันวาคม 2544

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหาร
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พ.ศ. 2544

14 ตุลาคม 2544

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหาร
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

7 ตุลาคม 2546

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุน
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พ.ศ. 2546

21 พฤศจิกายน 2546

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ และการเงิน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
พ.ศ. 2546

21 พฤศจิกายน 2546

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พ.ศ. 2546

21 พฤษภาคม 2547

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พ.ศ. 2547

15 สิงหาคม 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงาน
ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พ.ศ. 2551

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านธุรกิจ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

เป้าหมายการดำเนินงาน

1. เพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านวิชาการ
และการวิจัยด้านบริหารธุรกิจให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและจริยธรรมทาง
วิชาชีพ โดยเน้นถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง
และสังคม
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการหาความรู้
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และผู้มีประสบการณ์ใน
การทำงาน ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ จากคณาจารย์และผู้
ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในวงการ
ธุรกิจ

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เป็นผู้นำในการพัฒนาน
วัดกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
แก่ภาคธุรกิจ ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน
และทำความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน
2. ให้คำปรึกษา พัฒนาระบบบริการวิชาการ พัฒนา
งานวิจัย และพัฒนาแบบจำลองธุรกิจ เพื่อตอบสนอง
ภาคธุรกิจ และชุมชนอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนাবัณฑิตให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัตน์ และรักษาจริยธรรม
คุณธรรมทางธุรกิจ
4. สนับสนุนกิจกรรมที่ตอบแทนชุมชน สังคม
และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย



วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา

ศูนย์ศึกษาบางแสน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา

ชั้น 2 อาคาร ดร.มาสุข กุลละวณิชย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ค.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทร. 0-3839-4900, 0-3839-2018-20 โทรสาร 0-3839-2024

ศูนย์ศึกษารุงเทพฯ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา

อาคารปูนใต้เซ็นเตอร์ ชั้น P1/14A เลขที่ 323 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2231-1270-2 โทรสาร 0-2231-1273 E-mail: mba-bk@ex-mba.edu

ศูนย์ศึกษาระยอง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา

ห้างสตาร์ พลาซ่า อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทร. 0-3886-1682, 0-3886-1692 โทรสาร 0-3886-1718

ศูนย์ศึกษาสระบุรี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

โทร. 0-3623-0205-6 โทรสาร 0-3623-0204

ศูนย์ศึกษาแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา

ชั้น 4 สนง. สรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน ค.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

โทร. 0-5361-3897 โทรสาร 0-5361-3898

ศูนย์ศึกษานนทบุรี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา

สำนักงาน สปร. ชั้น 2 อาคารสโมสร ก.พ. ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2527-8703 โทรสาร 0-2527-8702

www.ex-mba.edu E-mail : edu@ex-mba.edu